

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030”

Ngày 15/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030”. Thành phần tham dự gồm: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố. Sau khi nghe báo cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày và ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030”, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh, công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư để nâng cấp, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, được nhân dân đồng tình hưởng ứng nên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Vì vậy, số lượng và chất lượng thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. Nhiều nhà văn hóa được xây dựng theo hướng đa năng có sân khấu, sân tập luyện thể thao đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ở nhiều địa phương đã xây dựng được nhà thi đấu, sân bãi tập luyện thể dục thể thao. Đa số các thiết chế văn hóa, thể thao được quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở và sức khỏe của nhân dân.

Tuy nhiên, do một số mục tiêu của Đề án đặt ra chưa sát với thực tế, thời điểm ban hành chưa phù hợp nên khó khăn cho việc bố trí nguồn vốn từ ngân sách

nhà nước. Vì vậy, đến nay một số mục tiêu, nhiệm vụ không đạt được kết quả mong muốn.

Để tiếp tục phát triển và khai thác, sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2020 – 2025 (hoàn thành trong tháng 11 năm 2019) gắn với mục tiêu của các phong trào, hoạt động văn hóa và xây dựng nông thôn mới; đồng thời phải đưa được các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện, bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn cũng như hằng năm, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công; các công trình xây mới phải xây dựng đạt chuẩn và đồng bộ.

Về đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa:

Đối với tỉnh: Hoàn thiện nhà thi đấu đa năng và bổ sung xây dựng một số công trình phụ trợ tạo thành tổ hợp thi đấu trong nhà; đồng thời xây dựng sân vận động mới và tổ hợp thi đấu ngoài trời; xây dựng Trung tâm Văn hóa – Hội chợ - Triển lãm tỉnh; tập trung quan tâm thiết chế văn hóa cho công nhân lao động; ngoài ra nâng cấp các thiết chế văn hóa hiện có của tỉnh như Thư viện, Bảo tàng, Nhà hát Chèo, Cung thiếu nhi, nhà thi đấu cũ...Sau khi có sân vận động mới sẽ nghiên cứu quy hoạch lại sân vận động cũ (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025).

Đối với các huyện, thành phố: Rà soát lại hệ thống thiết chế văn hóa của cấp huyện, xã và chủ động xây dựng mục tiêu, đưa vào kế hoạch, nghị quyết của huyện, của xã; cấp huyện đầu tư theo hướng có quảng trường trung tâm, có nhà văn hóa, có sân vận động, có nhà thi đấu thể thao, có thư viện. Những huyện có điều kiện thì đầu tư xây dựng nhà văn hóa thiếu nhi hoặc điểm vui chơi tập trung cho thiếu nhi, nhà văn hóa công nhân lao động, nhà văn hóa hay điểm vui chơi tập trung cho người cao tuổi, nhà truyền thống... Ngoài ra, các huyện cần quan tâm thu hút đầu tư hệ thống rạp chiếu phim, bể bơi, các trung tâm tổ chức sự kiện, sân bóng nhân tạo hay các trung tâm văn hóa, thể thao... Khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tư nhân đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cho đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Các huyện phân đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

Đối với các thôn: Các huyện, thành phố phải chỉ đạo, định hướng để các thôn tự quy hoạch các thiết chế văn hóa, thể thao của thôn một cách dân chủ, với tầm nhìn 100 năm để từng bước đầu tư xây dựng theo mô hình “làng quê đáng sống”.

Về cơ chế chính sách: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, theo phân cấp ngân sách, đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cấp nào thì ngân sách cấp đó bố trí; riêng khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa, thể

thao, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại các quy định, hướng dẫn hiện hành để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp và tổ chức tập huấn cho lực lượng cán bộ làm công tác quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao trong toàn tỉnh năm 2020.

Các địa phương rà soát lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thiết chế văn hóa, thể thao; phân đầu trong năm 2020 cơ bản các thiết chế văn hóa, thể thao được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khuyến khích việc hợp tác công tư, xã hội hóa trong việc quản lý, khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao đã và sẽ được đầu tư xây dựng.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030” để các Sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Các Sở: VH&TT&DL, TC, KH&ĐT, XD, TN&MT, GD&ĐT, LĐTB&XH, NV;
- Ban Quản lý CKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TPKGVX, TH.
 - + Lưu: VT, KGVX.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Tuấn Phú